



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้มีประกาศเรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการกลั่นกรองความ
เหมาะสมเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด และการประเมินด้าน
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๘๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
และขึ้นบัญชีเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดให้ขึ้นบัญชีระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การบรรจุและแต่งตั้งฯ จะยึดประกาศผลการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับ
การบรรจุให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือกได้

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะถูกยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นการเฉพาะบุคคลเมื่อผู้นั้น
มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๓.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดใด
สังกัดหนึ่งแล้ว

๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง

๓.๓ ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง
หรือติดเงื่อนไขอื่นใด ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๓.๔ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนด

๓.๕ ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

๔. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ซึ่งจะเรียกมารายงานตัวตามลำดับที่ในบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่ส่วนราชการพิจารณากำหนดต่อไป

/๕. ผู้ได้รับ...

๕. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานที่ ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ กำหนด โดยประเมิน ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ต่อไป หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รั้งเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำเนินการสั่งย้าย หรือ เคลียอัตรากำลังเพื่อแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้นไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดจะต้องไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยให้แต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีคอพับ)

อนึ่ง หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายทองเลือน บุญเพ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓



บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567

(แบบทำยประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 2567)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	101002	นายธนภุต ปทุมมาศ	รายงานตัวในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568
2	101001	นางรจนา ทองดี	เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบึงสามพัน
3	101003	นางสาวเยาวลักษณ์ พลະสาร	สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3